

Hội báo Xuân Ất Tỵ: Biểu dương thành quả đổi mới của báo chí

16:27 22/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 21/1, các địa phương tổ chức Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025 nhằm biểu dương thành quả đổi mới của báo chí, đồng thời là dịp để người làm báo giao lưu với bạn đọc.

Bắc Ninh: Trao giải cuộc thi báo chí

Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 và trao giải hai cuộc thi báo chí chủ đề xây dựng Đảng và chung tay bảo vệ môi trường năm 2024.

Ông Nguyễn Tiến Vụ, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết, đây là sự kiện chính trị, văn hóa, ngày hội của báo chí. Qua đó, các cơ quan báo chí giới thiệu những ấn phẩm báo chí đậm hơi thở ngày xuân đến với bạn đọc. Các cơ quan báo chí nhìn lại những thành quả trong năm qua để biểu dương sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Những người làm báo tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng, độc giả, nâng cao chất lượng báo chí trong giai đoạn mới...



Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao giải Nhất về chủ đề "Bảo vệ môi trường" _ Ảnh: TTXVN

Trung bày Hội báo Xuân Ất Tỵ diễn ra từ ngày 21/1 đến ngày 12/2, giới thiệu trên 100 ấn phẩm báo, tạp chí của các cơ quan báo, tạp chí Trung ương, báo Đảng các địa phương trong toàn quốc và ấn phẩm của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Với hơn 4.000 bản sách, báo, tạp chí, Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 chia thành nhiều khu trưng bày, gồm: Khu trưng bày tài liệu, sách về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025); báo, tạp chí Xuân Ất Tỵ 2025; tài liệu về văn hóa, quan họ, con người Bắc Ninh... mang đến bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, vùng đất, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc và những nét văn hóa, phong tục tập quán đón Tết cổ truyền của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

Cùng ngày, Ban tổ chức trao hai giải báo chí có chủ đề về Xây dựng Đảng và Bảo vệ môi trường. Các tác giả, nhóm tác giả đã đầu tư nhiều thời gian, công sức trong quá trình sáng tạo tác phẩm, qua đó, thấy rõ tính nghiệp vụ cao, được công chúng đón nhận và tạo hiệu ứng xã hội nhất định. Giải báo chí về chủ đề Xây dựng Đảng tỉnh Bắc Ninh năm 2024 có 19 tác phẩm, nhóm tác phẩm được Hội đồng giải công nhận. Trong đó, ở loại hình báo, tạp chí in, báo điện tử, ảnh báo, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích; loại hình Phát thanh - Truyền hình có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Giải báo chí Chung tay bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2024 có 17 tác phẩm, nhóm tác phẩm được Hội đồng Giải công nhận. Trong đó, ở loại hình báo, tạp chí in, báo điện tử, ảnh báo chí,

Ban tổ chức đã trao: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; ở loại hình Phát thanh - Truyền hình có: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Triển lãm thư pháp Hán Nôm tại Hải Dương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương khai mạc Trung bày báo Xuân Ất Tỵ năm 2025 và triển lãm thư pháp Hán Nôm. Triển lãm năm nay mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội trên mọi miền đất nước và những giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc của nghệ thuật thư pháp Hán Nôm.

Triển lãm tập hợp hơn 150 báo, tạp chí Xuân của Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Cùng với đó là trung bày sách, giới thiệu quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng ta trong suốt 95 năm qua và phong tục, tập quán Tết cổ truyền của dân tộc. Triển lãm thư pháp Hán Nôm trưng bày, giới thiệu hàng trăm bức hoành phi, câu đối và những áng văn, thơ do các hội viên của Câu lạc bộ Hán Nôm tỉnh Hải Dương sưu tầm, sáng tác được thể hiện trên nhiều chất liệu, theo nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau. Những tác phẩm này giới thiệu và làm nổi bật những giá trị lịch sử, văn hóa nhân văn của các bậc tiền nhân còn lưu giữ đến ngày nay. Từ đó, giúp thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu cội nguồn lịch sử văn hóa dân tộc, nhằm tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu nghĩa của người dân Việt Nam.

Ban tổ chức đã tái hiện lại không gian Tết Việt, không gian nhà xưa, phục dựng sạp sách, báo xưa... Đồng thời, tổ chức các hoạt động trải nghiệm học viết chữ thư pháp Hán Nôm và thư pháp Việt, chương trình tặng chữ đầu xuân, tái hiện hình ảnh thầy đồ cho chữ mỗi dịp Tết đến xuân về. Các hoạt động trải nghiệm giúp các thế hệ trẻ Hải Dương lan tỏa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Năm 2001, Câu lạc bộ Thư pháp Hán Nôm của tỉnh Hải Dương được thành lập; đã mở nhiều lớp học sơ cấp, nâng cao và dịch hàng trăm văn bản Hán Nôm, sáng tạo hàng nghìn văn bản, câu đối, đại tự, bia ký bằng Hán Nôm phục vụ các công trình văn hóa. Triển lãm thư pháp năm nay có hai chủ đề chính là: Thời đại văn hóa thông tin cất cánh và tộc, quốc gia bước vào kỷ nguyên vươn mình. Triển lãm diễn ra từ ngày 21 - 23/1/2025

Quảng Trị: Khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025

Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin -Thể dục thể thao huyện Hải Lăng, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Hải Lăng phối hợp tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Mừng Đảng,

mừng Xuân, mừng quê hương đổi mới” hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Hải Lăng (19/3/1975 - 19/3/2025).



Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm báo chí Xuân 2025_ Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị Hoàng Ngọc Sỹ, nhấn mạnh, Hội Báo Xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống hằng năm của báo chí trong cả nước và tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là dịp biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí Quảng Trị và cả nước; nơi giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với đông đảo bạn đọc, gắn kết sự đồng hành giữa báo chí và cấp ủy, chính quyền địa phương. Năm 2024, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng báo chí của tỉnh đã thích ứng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; thông tin đầy đủ, đúng định hướng những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn; tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương...

Tại Hội báo Xuân Ất Ty năm nay, ngoài các ấn phẩm báo chí trong tỉnh còn có 300 đầu báo, tạp chí, bản tin với 1.000 ấn phẩm báo chí Trung ương, ngành và các tỉnh, thành phố khác được trưng bày để phục vụ bạn đọc. Cùng với đó là không gian trưng bày sản phẩm chuyển đổi số của tuổi trẻ Huyện đoàn Hải Lăng sử dụng kính thực tế ảo VR để trải nghiệm danh lam thắng cảnh địa phương; trưng bày mô hình trải nghiệm báo điện tử tại gian hàng nhằm giới thiệu, quảng bá các di tích lịch

sử, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch và tiềm năng phát triển du lịch, nhằm thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường vào vùng đất Hải Lăng...

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 185 suất quà Tết tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Hương Giang (tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hoi-bao-xuan-at-ty-bieu-duong-thanh-qua-doi-moi-cua-bao-chi>